

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 9 ปี 2560  
FACTOR ASSOCIATED WITH EARLYCHILDHOODDEVELOPMENT  
IN REGINAL HEALTH AREA 9

ชัชฎา ประจตุททะเก ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัย และหาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในเขตสุขภาพที่ 9 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือ เด็กปฐมวัย อายุ 0 - 5ปี ในเขตสุขภาพที่ 9จำนวน 794 คน คำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการประมาณค่า สัดส่วนและใช้วิธีการสุ่มแบบ Three - Stages Custer Sampling เก็บข้อมูลระหว่างเดือนเมษายน - มิถุนายน 2560 เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถามสถานการณ์พัฒนาการและพฤติกรรมการเลี้ยงดูเด็กของ ครอบครัวไทย สัมภาษณ์บิดา มารดาหรือผู้ดูแลเด็ก และประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้เครื่องมือ Denver II วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์และการพยากรณ์โอกาสของปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเด็กโดยใช้วิธีการถดถอยโลจิสติก เชิงพหุ(Multiple Logistic Regression)

ผลการศึกษาพบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยรวมร้อยละ 66.9 จำแนกรายด้านพบว่า ด้านสังคม และการช่วยเหลือตนเองสมวัย ร้อยละ 91.7 ด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กสมวัย ร้อยละ 92.3 ด้านภาษาสมวัย ร้อยละ 76.1 และกล้ามเนื้อมัดใหญ่สมวัย ร้อยละ 93.4และพบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย อย่างมีระดับนัยสำคัญที่ระดับ p-value <00.5 โดยพิจารณาทางด้านดังนี้ปัจจัยด้านมารดา พบปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการเด็กได้แก่ อายุมารดา ระดับการศึกษา การได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน และประวัติ การดื่มแอลกอฮอล์ของมารดา ปัจจัยด้านเด็กปฐมวัย ได้แก่ น้ำหนักแรกเกิด การมีโรคประจำตัว และเคยป่วย เป็นโรคปอดบวม และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมได้แก่ ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการเล่าหรืออ่านนิทานให้เด็กฟัง

จากผลการวิจัย ควรมีการพัฒนาระบบให้หญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งคุณภาพ เพื่อให้หญิง ตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีนแบบครอบคลุม มีการส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสมขณะตั้งครรภ์ การ ป้องกันการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด เพื่อป้องกันการเกิดทารกแรกเกิด น้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม รวมถึง การพัฒนากระบวนการ กิน กอด เล่น เล่าในผู้ที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ พัฒนาการเด็ก เด็กปฐมวัย